



คำอธิบาย

แผนงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พฤศจิกายน 2562

คำนำ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และได้กำหนดเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนดังกล่าว โดยเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ตลอดจนยุทธศาสตร์และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. อันจะนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงเพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจค่าเป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการปฏิบัติงาน และวิธีการรายงานผลการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน สำนักแผนงานและโครงการพิเศษจึงได้จัดทำเอกสารคำอธิบาย แผนงาน เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัด ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

พฤศจิกายน 2562

สารบัญ

หน้า

รายละเอียดเป้าหมายตัวชี้วัดของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		1
ยุทธศาสตร์การจัดสรร	: ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	3
แผนงานบูรณาการ	: ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	3
<u>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง</u>	: เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีรายได้เพิ่มขึ้น	3
<u>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน</u>	: เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	4
โครงการ	: พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	5
กิจกรรม	: การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไร้รอยต่อ	6
ยุทธศาสตร์การจัดสรร	: ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	7
แผนงานบูรณาการ	: พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	7
<u>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง</u>	: สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกร	7
<u>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน</u>	: ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	8
โครงการ	: ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร	9
กิจกรรม	: ส่งเสริมการเรียนรู้การทำเกษตรกรรมยั่งยืน	10
ยุทธศาสตร์การจัดสรร	: ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	11
แผนงานยุทธศาสตร์	: เสริมสร้างพลังทางสังคม	11
<u>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง</u>	: สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกร	11
<u>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน</u>	: เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้	12
โครงการ	: ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	13
กิจกรรม	: สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	14
ยุทธศาสตร์การจัดสรร	: ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	15
แผนงานพื้นฐาน	: ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	15
<u>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง</u>	: สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร	15
<u>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน</u>	: ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	16
กิจกรรมย่อยที่ 1	: การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร	17
กิจกรรมย่อยที่ 2	: การบริหารงานบุคคล	18
กิจกรรมย่อยที่ 3	: การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	19
กิจกรรมย่อยที่ 4	: การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	20
กิจกรรมย่อยที่ 5	: พัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตร	21
กิจกรรมย่อยที่ 6	: ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ	22
กิจกรรมย่อยที่ 7	: การอำนวยความสะดวกด้านกฎหมาย	23
กิจกรรมย่อยที่ 8	: การสนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	24
กิจกรรมย่อยที่ 9	: การตรวจสอบภายใน	24
กิจกรรมย่อยที่ 10	: การจัดการเพื่อช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร	25
กิจกรรมย่อยที่ 11	: อำนวยความสะดวกด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางการเกษตร	26
กิจกรรมย่อยที่ 12	: การพัฒนาระบบราชการ	27
กิจกรรมย่อยที่ 13	: การกำกับดูแลและสนับสนุนการบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	28

		หน้า
ผลผลิต	: อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร	29
กิจกรรมที่ 1	: สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	30
กิจกรรมที่ 2	: การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	30
กิจกรรมที่ 3	: การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	31
แผนงานบูรณาการ	: การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน)	33
<u>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง</u>	: สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร	33
<u>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน</u>	: ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	34
โครงการ	: ส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์	35
กิจกรรม	: อำนาจการขับเคลื่อนการดำเนินงานเกษตรกรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบน	36

รายละเอียดเป้าหมายตัวชี้วัดของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

เป้าหมายการให้บริการ ผลิตภัณฑ์/โครงการ และตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ	เป้าหมายการดำเนินงาน										หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			2562					2563								
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ก.ย.					
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		
เป้าหมายการให้บริการ สป.กษ.1 : เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรทำได้เพิ่มขึ้น โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรม : การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไร้รอยต่อ ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	60	ร้อยละ												60	สภ.ง.	
	400	ราย													400	
	400	ราย													400	
เป้าหมายการให้บริการ สป.กษ.2 : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและสร้างทักษะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ โครงการ : ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการทำการเกษตรกรรมให้เกิดความยั่งยืน ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและสร้างทักษะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ กิจกรรม : ส่งเสริมการเรียนรู้การทำการเกษตรกรรมยั่งยืน ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการทำการเกษตรกรรมให้เกิดความยั่งยืน	80	ร้อยละ												80	กนพ.	
	12,300	ราย														
	80	ร้อยละ													80	กนพ.
เป้าหมายการให้บริการ สป.กษ.3 : เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินตามแผนการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินตามแผนการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	90	ร้อยละ												90	กปพ.	
	90	ร้อยละ													90	กปพ.
	14	หน่วยงาน													14	
เป้าหมายการให้บริการ สป.กษ.4 : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในการกำจัดภาวะดินเปรี้ยว ประกอบด้วย 13 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ตัวชี้วัดย่อยที่ 1 : จำนวนประชาชนที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับดินเค็มที่เกษตรกรเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดย่อยที่ 2 : ร้อยละความผูกพันของข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีต่อองค์กร ตัวชี้วัดย่อยที่ 3 : จำนวนผู้ใช้บริการข้อมูลแบบเว็บไซต์ สป.กษ. และ กษ. เพิ่มขึ้นจากปีก่อน (ปี 2562 ผู้ใช้บริการ 514,985 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 คิดเป็นจำนวน 530,435 คน) ตัวชี้วัดย่อยที่ 4 : ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร ตัวชี้วัดย่อยที่ 5 : จำนวนรายงาน/ข้อเสนอชี้แจงแสดงถึงผลประโยชน์จากการประชุมเจรจา ทว.หรือกับ ต่างประเทศที่นำมาเสนอผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจด้านการเกษตรต่างประเทศ	90	ร้อยละ												90	สภ.ง.	
	578,000	คน													578,000	กทส.
	70	ร้อยละ													70	กทจ.
	3	ร้อยละ													3	คทส.
	(530,435)	(คน)													(530,435)	สภ.ง.
80	ร้อยละ													80	สภ.ง.	
48	รายงาน													5	สทต.	

เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ	เป้าหมายการดำเนินงาน										หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			2562		2563						2564					
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4							
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
ตัวชี้วัดย่อยที่ 6 : มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรเป้าหมายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3	3	ร้อยละ														สพช.
ตัวชี้วัดย่อยที่ 7 : จำนวนกฎหมายด้านการเกษตรที่ได้รับการทบทวน แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิก	13	ฉบับ			3											สทท.
ตามแผนพัฒนาคุณภาพของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																สตร.
ตัวชี้วัดย่อยที่ 8 : จำนวนข้อเสนอแนะของการตรวจราชการที่นำมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงาน	52	ข้อเสนอ														สตน.
ตามนโยบายของกระทรวงที่ได้รับความคิดเห็นจากผู้บริหาร																สกร.
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9 : ร้อยละของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของกระทรวงที่เข้ารับการอบรมผ่านการประเมินผล	80	ร้อยละ														
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10 : จำนวนเกษตรกรได้รับการแก้ไขปัญหานั้นเพิ่มขึ้น	5	ร้อยละ														
(ปี 2562 เกษตรกรได้รับเงินกู้ 1,241 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 คิดเป็นจำนวน 1,300 ราย)	(1,300)	(ราย)														
ตัวชี้วัดย่อยที่ 11 : การจัดทำฐานข้อมูลความเสี่ยงและภัยแล้งและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ	1	ฐานข้อมูล														
ด้านการเกษตร ปี 2563																
ตัวชี้วัดย่อยที่ 12 : ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานในภาพรวมในส่วนราชการ	100	ร้อยละ														
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ																
ตัวชี้วัดย่อยที่ 13 : จำนวนส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนมากขึ้น	30	ร้อยละ														
ผลผลิต : ผลผลิตอันเนื่องมาและบริหารจัดการด้านการเกษตร																
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	90	ร้อยละ														
กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร																
ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนด	19	หน่วยงาน														
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90																
กิจกรรมที่ 2 : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงได้ตามเป้าหมายที่แต่ละจังหวัดได้รับ	90	ร้อยละ														
กิจกรรมที่ 3 : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร																
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละความสำเร็จในการป้องกันและแก้ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ของ สป.ภช.	80	ร้อยละ														
ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ Digital Government Maturity Model ของ สป.ภช.	80	ร้อยละ														
เป้าหมายการให้บริการ สป.ภช.4 : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น (ต่อ)																
ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผ่านารรับรองมาตรฐานเกษตรกรอินทรีย์	50	ร้อยละ														
โครงการ : ส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์																
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ในภาคเหนือตอนบนเพิ่มขึ้น	3	ร้อยละ														
กิจกรรม : อำนวยความสะดวกต่อการดำเนินงานเกษตรกรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบน																
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จที่หน่วยงานปฏิบัติงานดำเนินการบรรลุตามแผนงานที่กำหนด	85	ร้อยละ														

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

แผนงานบูรณาการ : ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีรายได้เพิ่มขึ้น

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)
โครงการ : พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (400 ราย)
กิจกรรม : การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไร้รอยต่อ	- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (400 ราย)

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

- ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น
- เป้าหมาย : ร้อยละ 60
- คำอธิบาย :

เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร หมายถึง เกษตรกรผู้ยากจน/มีรายได้น้อยไม่ผ่านเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร และสมัครใจเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ซึ่งจะมีการติดตามประเมินผลความสำเร็จ ในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ/อาชีพด้านการเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อลดรายจ่ายครัวเรือนและสร้าง/เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น/มีรายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ภายใต้กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้เริ่มดำเนินการติดตามประเมินผลตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา ซึ่งหลังจากส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรแล้ว ทำให้เกษตรกรผู้ยากจน/มีรายได้น้อย/รายได้ไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. มีรายได้เพิ่มขึ้น (เมื่อเทียบกับก่อนเข้าร่วมโครงการฯ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

- การรายงานผล :

ดำเนินการสำรวจ ติดตาม และจัดเก็บข้อมูลรายได้ครัวเรือนของเกษตรกรผู้ยากจน/มีรายได้น้อย ที่เข้าร่วมโครงการฯ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนำมาประเมิน/เปรียบเทียบรายได้ก่อนและ หลังเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อคำนวณหาจำนวนเกษตรกรฯ ที่มีรายได้เพิ่มขึ้น และนำมาคำนวณสัดส่วน จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ/อาชีพด้านการเกษตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นเทียบกับจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด จำนวน 2,328 ราย (ดำเนินการตามหลักทางสถิติ) จัดทำรายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4

- การคำนวณ :

$$\begin{aligned} & \text{ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น} \\ & = \frac{\text{จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ/อาชีพด้านการเกษตร ในปีงบประมาณ} \\ & \quad \text{พ.ศ. 2563 ที่มีรายได้เพิ่มขึ้น} \times 100}{\text{จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563}} \end{aligned}$$

จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำนวน 2,328 ราย

- หน่วยงานรับผิดชอบ :

- 1) สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ (สผง.)
- 2) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (4 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา)

โครงการ : พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

- **ตัวชี้วัด :** จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
- **เป้าหมาย :** 400 ราย
- **คำอธิบาย :**

เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร หมายถึง เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่) รวมจำนวน 400 ราย (รุ่น 1 ปี 2562 จำนวน 200 ราย และรุ่น 2 ปี 2563 จำนวน 200 ราย) ซึ่งได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การอบรม/ให้ความรู้ในหลักสูตร Young Smart Farmer เน้นการเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการสินค้าเกษตร (ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง) รวมทั้ง พัฒนาองค์ความรู้ให้กับอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ฯ ในด้านทักษะทางการเกษตร (การเกษตรสมัยใหม่/เกษตรประณีต) การบริหารจัดการสินค้าเกษตร และการบริหารจัดการด้านการตลาด/การสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบ E-market เป็นต้น เพื่อพัฒนาเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ ภายใต้กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)

- **การรายงานผล :**

จัดทำรายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 โดยเก็บข้อมูลจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา (4 อำเภอ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- **หน่วยงานรับผิดชอบ :**

- 1) สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ (สผง.)
- 2) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (4 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา)

กิจกรรม : การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไร้รอยต่อ

- **ตัวชี้วัด :** จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
- **เป้าหมาย :** 400 ราย
- **คำอธิบาย :**

เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร หมายถึง เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่) รวมจำนวน 400 ราย (รุ่น 1 ปี 2562 จำนวน 200 ราย และรุ่น 2 ปี 2563 จำนวน 200 ราย) ซึ่งได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การอบรม/ให้ความรู้ในหลักสูตร Young Smart Farmer เน้นการเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการสินค้าเกษตร (ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง) รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ให้กับอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ฯ ในด้านทักษะทางการเกษตร (การเกษตรสมัยใหม่/เกษตรประณีต) การบริหารจัดการสินค้าเกษตร และการบริหารจัดการด้านการตลาด/การสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบ E-market เป็นต้น เพื่อพัฒนาเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ ภายใต้กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)

- **การรายงานผล :**

จัดทำรายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 โดยเก็บข้อมูลจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา (4 อำเภอ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- **หน่วยงานรับผิดชอบ :**

- 1) สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ (สผง.)
- 2) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (4 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา)

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนงานบูรณาการ : พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกร

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ ผลิต/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	- ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม และสร้างทักษะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไป ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ (ร้อยละ 80)
โครงการ : ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ ทั้งในและนอกภาคเกษตร	1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการทำ เกษตรกรรมให้เกิดความยั่งยืน (12,300 ราย) 2. ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม และสร้างทักษะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไป ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ (ร้อยละ 80)
กิจกรรม : ส่งเสริมการเรียนรู้การทำเกษตรกรรมยั่งยืน	- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม การทำเกษตรกรรมให้เกิดความยั่งยืน (12,300 ราย)

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

- **ตัวชี้วัด :** ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและสร้างทักษะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ

- **เป้าหมาย :** ร้อยละ 80

- **คำอธิบาย :**

เป็นการวัดผลจากเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน จนเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 80

- **การรายงานผล :**

ประเมินผลโดยสถาบันการศึกษาของรัฐ หลังจากเกษตรกรผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งจะทราบผล ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- **หน่วยงานรับผิดชอบ :**

กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน (กนท.)

โครงการ : ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการทำเกษตรกรรมให้เกิดความยั่งยืน

- เป้าหมาย : 12,300 ราย

- คำอธิบาย :

การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทำการเกษตรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมให้มีความตระหนักในการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย รวมถึงให้มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และมีความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกรผ่านการจัดกิจกรรมถ่ายทอดและฝึกอบรมความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกร โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงานในพื้นที่ของตนเอง

- การรายงานผล :

จัดทำรายงานผลเป็นรายเดือน โดยแสดงผลเป็นจำนวนเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมจากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

- หน่วยงานรับผิดชอบ :

กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน (กนท.)

ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและสร้างทักษะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ

- เป้าหมาย : ร้อยละ 80

- คำอธิบาย :

เป็นการวัดผลจากเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน จนเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 80

- การรายงานผล :

ประเมินผลโดยสถาบันการศึกษาของรัฐ หลังจากเกษตรกรผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งจะทราบผล ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- หน่วยงานรับผิดชอบ :

กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน (กนท.)

กิจกรรม : ส่งเสริมการเรียนรู้การทำเกษตรกรรมยั่งยืน

- ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการทำเกษตรกรรมให้เกิดความยั่งยืน
- เป้าหมาย : 12,300 ราย
- คำอธิบาย :

การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทำเกษตรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมให้มีความตระหนักในการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย รวมถึงให้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และมีความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกรผ่านการจัดกิจกรรมถ่ายทอดและฝึกอบรมความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกร โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงานในพื้นที่ของตนเอง

- การรายงานผล :

จัดทำรายงานผลเป็นรายเดือน โดยแสดงผลเป็นจำนวนเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมจากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

- หน่วยงานรับผิดชอบ :

กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน (กนท.)

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนงานยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างพลังทางสังคม

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกร

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ ผลิต/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้	- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตาม แผนการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ร้อยละ 90)
โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตาม แผนการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ร้อยละ 90)
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	- จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (14 หน่วยงาน)

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้

- **ตัวชี้วัด :** ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

- **เป้าหมาย :** ร้อยละ 90

- **คำอธิบาย :**

การดำเนินงานประสานและอำนวยความสะดวกโครงการพระราชดำริได้ตามเป้าหมาย ในระยะเวลาที่กำหนด ภายใต้การดำเนินงาน ดังนี้ การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น การเสนอของบประมาณการประสานการดำเนินงาน การทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของโครงการ การสรุปเสนอเรื่องแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดประชุมและสรุปผลการประชุม การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละโครงการประกอบด้วย การประสานอำนวยความสะดวกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

- **การรายงานผล :**

จัดทำรายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 โดยแสดงผลรวมความสำเร็จของการดำเนินงานทุกกิจกรรม และรายงานผลสำเร็จของการปฏิบัติงานรายกิจกรรมที่เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมตามที่กำหนดไว้

- **การคำนวณ :**

$$\text{สูตรการคำนวณ} = \frac{\text{ผลการดำเนินงาน} \times 100}{\text{จำนวนกิจกรรมทั้งหมดตามที่กำหนด}}$$

- **หน่วยงานรับผิดชอบ :**

กองประสานงานโครงการพระราชดำริ (กปพ.)

โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

- **ตัวชี้วัด :** ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- **เป้าหมาย :** ร้อยละ 90
- **คำอธิบาย :**

การดำเนินงานประสานและอำนวยความสะดวกงานโครงการพระราชดำริได้ตามเป้าหมาย ในระยะเวลาที่กำหนด ภายใต้การดำเนินงาน ดังนี้ การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น การเสนอของบประมาณการประสานการดำเนินงาน การทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของโครงการ การสรุปเสนอเรื่องแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดประชุมและสรุปผลการประชุม การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละโครงการประกอบด้วย การประสานอำนวยความสะดวกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

- **การรายงานผล :**

จัดทำรายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 โดยแสดงผลรวมความสำเร็จของการดำเนินงานทุกกิจกรรม และรายงานผลสำเร็จของการปฏิบัติงานรายการกิจกรรมที่เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมตามที่กำหนดไว้

- **การคำนวณ :**

$\text{สูตรการคำนวณ} = \frac{\text{ผลการดำเนินงาน} \times 100}{\text{จำนวนกิจกรรมทั้งหมดตามที่กำหนด}}$
--

- **หน่วยงานรับผิดชอบ :**

กองประสานงานโครงการพระราชดำริ (กปพ.)

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

- ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- เป้าหมาย : 14 หน่วยงาน
- คำอธิบาย :

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับกรม รวม 14 ส่วนราชการ ที่ได้รับการประสานอำนวยความสะดวกในด้านติดตามผลการดำเนินงานจาก กปพ. เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยได้รับการสนับสนุนในการเข้าร่วมประชุม ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- การรายงานผล :

1. สรุปจำนวนหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยเป็นกิจกรรมที่มีการดำเนินงานร่วมกับกองประสานงานโครงการพระราชดำริ รวมทั้งได้รับการประสานอำนวยความสะดวกจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดที่เกี่ยวข้อง

2. จัดทำรายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 โดยนับจำนวนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติงานจากกองประสานงานโครงการพระราชดำริและหน่วยงานอื่นในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- หน่วยงานรับผิดชอบ :

กองประสานงานโครงการพระราชดำริ (กปพ.)

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1. แผนงานพื้นฐาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น	- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับ กระทรวง (ร้อยละ 90)
ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการ ด้านการเกษตร	- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ งานประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยละ 90)
กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการด้าน การเกษตร	- จำนวนหน่วยงานที่สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการ ด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 (19 หน่วยงาน)
กิจกรรมที่ 2 : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	- ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ ของกระทรวงได้ตามเป้าหมายที่แต่ละจังหวัดได้รับ (ร้อยละ 90)
กิจกรรมที่ 3 : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	1. ร้อยละความสำเร็จในการป้องกันและแก้ปัญหาความ มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ของ สป.กษ. (ร้อยละ 80) 2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ Digital Government Maturity Model ของ สป.กษ. (ร้อยละ 80)

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

- ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง

- เป้าหมาย : ร้อยละ 90

- คำอธิบาย :

การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อนงานระดับกระทรวงให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด สนับสนุนการดำเนินงานในระดับกระทรวงร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งการดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่ในภาพกระทรวง และ สป.กษ. โดยผลของการดำเนินงานดังกล่าวมีส่วนสนับสนุนและก่อให้เกิดผลสำเร็จของงานในภาพระดับกระทรวง และมีส่วนช่วยสนับสนุนในหน่วยงานในสังกัดมีการดำเนินงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยภารกิจของ สป.กษ. มีการดำเนินงานในภาพกระทรวง มีกิจกรรมย่อยที่เกี่ยวข้อง 13 กิจกรรม ดังนี้

หน่วยงาน	กิจกรรมย่อย
1. กองเกษตรสารนิเทศ	1. การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร
2. กองการเจ้าหน้าที่	2. การบริหารงานบุคคล
3. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	3. การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. สถาบันเกษตรราธิการ	4. การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5. สำนักการเกษตรต่างประเทศ	5. พัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตร
6. สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ	6. ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ
7. สำนักกฎหมาย	7. การอำนวยความสะดวกด้านกฎหมาย
8. สำนักตรวจราชการ	8. การสนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
9. สำนักตรวจสอบภายใน	9. การตรวจสอบภายใน
10. สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน	10. การจัดการเพื่อการช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร
11. สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ	11. อำนาจการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางการเกษตร
12. สำนักพัฒนาระบบบริหาร	12. การพัฒนาระบบราชการ
13. กองบริหารกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	13. การกำกับดูแลและสนับสนุนการบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

- การรายงานผล :

จัดทำรายงานผลเป็นรายเดือน โดยแสดงผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมย่อยที่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

- การคำนวณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง

$$= \frac{\text{ผลรวมร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของแต่ละตัวชี้วัดย่อย}}{\text{จำนวนตัวชี้วัดย่อย}} \times 100$$

- หน่วยงานรับผิดชอบ :

13 สำนัก/กอง

กิจกรรมย่อยที่ 1 : การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร

- ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น
- เป้าหมาย : จำนวน 578,000 คน
- คำอธิบาย :

จำนวนประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น หมายถึง จำนวนประชาชนที่เปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าเกษตรและข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรและสหกรณ์ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับประเด็นสินค้าเกษตรผ่านช่องทางสื่อในโครงการที่กองเกษตรสารนิเทศเป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย

1) โครงการเสริมสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวัดจากจำนวนผู้ชมรายการโทรทัศน์ (Rating) ที่ดำเนินงานภายใต้โครงการดังกล่าว

2) โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170 โดยวัดจากจำนวนผู้รับบริการข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรผ่านโครงการดังกล่าว ซึ่งไม่นับรวมจำนวนผู้รับบริการในเมนูรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบอัตโนมัติ

3) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านการเกษตรและนโยบาย ทางสื่อสิ่งพิมพ์

• การรายงานผล :

1) จำนวนประชาชนที่เปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรและสินค้าเกษตรผ่านโครงการเสริมสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ จะทราบจำนวนผู้ชมภายหลังจากการส่งมอบงานเมื่อสิ้นงวดงานที่กำหนด

2) จำนวนประชาชนที่เปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรและสินค้าเกษตรผ่านโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170 รายงานผลผู้รับบริการข้อมูลข่าวสารเป็นประจำทุกเดือน โดยไม่นับรวมจำนวนผู้รับบริการในเมนูรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบอัตโนมัติเนื่องจากไม่เชื่อมโยงกับข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรและสินค้าเกษตร

3) จำนวนการผลิตข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรและสินค้าเกษตรผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ต่าง ๆ

• หน่วยงานรับผิดชอบ :

กองเกษตรสารนิเทศ (กกส.)

กิจกรรมย่อยที่ 2 : การบริหารงานบุคคล

- ตัวชี้วัด : ร้อยละความผูกพันของข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีต่อองค์กร
- เป้าหมาย : ร้อยละ 70
- คำอธิบาย :

ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องดำเนินการมีหัวข้อการประเมินประกอบด้วย

1. ความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร (ไม่น้อยกว่า 3 คำถาม)

2. ความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร (ไม่น้อยกว่า 3 คำถาม)

3. การดำรงสมาชิกภาพและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร (ไม่น้อยกว่า 3 คำถาม)

โดยแบ่งข้อคำถามระดับความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

ระดับที่ 1 น้อยที่สุด ค่าคะแนนเท่ากับ 1

ระดับที่ 2 น้อย ค่าคะแนนเท่ากับ 2

ระดับที่ 3 ปานกลาง ค่าคะแนนเท่ากับ 3

ระดับที่ 4 มาก ค่าคะแนนเท่ากับ 4

ระดับที่ 5 มากที่สุด ค่าคะแนนเท่ากับ 5

ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะออกแบบข้อคำถามให้เหมือนกันทุกหน่วยงานและร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านระบบที่ออกแบบไว้

- การรายงานผล :

ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการสำรวจตามแบบที่กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายโดยให้เป็นไปตามหลักสถิติที่น่าเชื่อถือ สำรวจเฉพาะข้าราชการเท่านั้น

- การคำนวณ :

นำผลการสำรวจของคะแนนที่ได้ในแต่ละหัวข้อการประเมินสรุปผลดังนี้

= $\frac{\text{ผลรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ} \times 100}{5}$

5

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของทุกหน่วยงานในสังกัด กษ.ต้องไม่ต่ำกว่า 3.5 (ร้อยละ 70)

- หน่วยงานรับผิดชอบ:

กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)

กิจกรรมย่อยที่ 3 : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ สป.กษ. และ กษ. เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
- เป้าหมาย : ร้อยละ 3
- คำอธิบาย :

สป.กษ. ได้มีการพัฒนาเว็บไซต์ กษ. และ สป.กษ. ขึ้นใหม่ ในปีงบประมาณ 2561 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) รวมถึงการเป็นเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Accessibility) ตามข้อกำหนดเบื้องต้นของ Web Content Accessibility Guideline 2.0 (WCAG 2.0) โดยมีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการบริการข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานและประชาชนทั่วไปผ่านระบบเครือข่าย Internet และรองรับการทำงานบนระบบ Smart Phone และ Smart Devices ได้ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผู้ใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ กษ. และ สป.กษ. จำนวน 514,985 คน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 คิดเป็นจำนวน 530,435 คน

- การรายงานผล :

จัดทำรายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 โดยจำนวนผู้ใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ สป.กษ. และ กษ. ปีงบประมาณ 2563 มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากจำนวนผู้ใช้บริการฯ ปีงบประมาณ 2562

- การคำนวณ :

$$= \text{จำนวนผู้ใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ สป.กษ. และ กษ. ปี 2562} + \left[\frac{\text{จำนวนผู้ใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ สป.กษ. และ กษ. ปี 2562} \times 3}{100} \right]$$

- หน่วยงานรับผิดชอบ :

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)

กิจกรรมย่อยที่ 4 : การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- **ตัวชี้วัด :** ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร

- **เป้าหมาย :** ร้อยละ 80

- **คำอธิบาย :**

ความพึงพอใจของข้าราชการที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร หมายถึง พิจารณาจากผลสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เข้าอบรมในหลักสูตรที่สถาบันเกษตรราธิการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ ด้วยแบบสอบถามภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม

พิจารณาจากผลสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมในหลักสูตรของสถาบันเกษตรราธิการ ประเด็นการสำรวจประกอบด้วยประเด็นสำคัญ ๆ ดังนี้

1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
5. ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ

- **ขั้นตอนการดำเนินงาน**

สำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรและรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณของสถาบันเกษตรราธิการภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม

- **การคำนวณ :**

1. รูปแบบหรือโปรแกรมที่ใช้ในการคำนวณผลความพึงพอใจ คือ ใช้โปรแกรม SPSS และ Microsoft Excel

2. สูตรการคำนวณ = ค่าเฉลี่ยของผลสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม ในหลักสูตรที่สถาบันเกษตรราธิการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ ด้วยแบบสอบถามภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม

- **หน่วยงานรับผิดชอบ :**

สถาบันเกษตรราธิการ (สกรธ.)

กิจกรรมย่อยที่ 5 : พัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตร

- **ตัวชี้วัด :** จำนวนรายงาน/ข้อเสนอที่แสดงถึงผลประโยชน์จากการประชุมเจรจาหารือกับต่างประเทศนำเสนอผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจด้านการเกษตรต่างประเทศ

- **เป้าหมาย :** 48 รายงาน

- **คำอธิบาย :**

การดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศในการพัฒนาและขยายความร่วมมือ อำนวยความสะดวกทางการค้าสินค้าเกษตรของไทย แก้ไขปัญหาทางเทคนิคสินค้าเกษตร และการลงทุนร่วมกับต่างประเทศ โดยเป็นการส่งผู้แทนเข้าร่วมเจรจา/ประชุมหารือระหว่างประเทศตามพันธกรณีและข้อผูกพันที่กำหนด ทั้งเวทีในประเทศและต่างประเทศ โดยภายหลังจากการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศดังกล่าว จะต้องจัดทำรายงานสรุปสาระสำคัญ ผลจากการประชุมที่แสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์หรือผลกระทบที่ประเทศไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้รับ พร้อมจัดทำเป็นข้อเสนอแนวทางการดำเนินงานให้แก่ผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจในด้านการเกษตรต่างประเทศ โดยในปีงบประมาณ 2563 กำหนดเป้าหมายต้องจัดทำรายงาน/ข้อเสนอดังกล่าวไม่น้อยกว่า 48 เรื่อง

- **การรายงานผล :**

จัดทำรายงานผลเป็นรายเดือน โดยแสดงผลเป็นจำนวนรายงาน/ข้อเสนอที่แสดงถึงผลประโยชน์จากการประชุมเจรจาหารือกับต่างประเทศ และมีการนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา

- **หน่วยงานรับผิดชอบ :**

สำนักการเกษตรต่างประเทศ (สกต.)

กิจกรรมย่อยที่ 6 : ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ

- ตัวชี้วัด : มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรเป้าหมายเพิ่มขึ้น
- เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
- คำอธิบาย :

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (สปช.) รวม 11 แห่ง ใน 8 ประเทศ ดำเนินการส่งเสริมและผลักดันการขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารไทยในต่างประเทศ (ตลาดเดิมในประเทศคู่ค้าหลัก และการแสวงหาตลาดใหม่) รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยการดำเนินงานดังกล่าว สามารถสร้างมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรเป้าหมายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 โดยเทียบจากมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรในปี พ.ศ. 2562 (ช่วงเวลาเดียวกัน)

สินค้าเกษตรเป้าหมาย หมายถึง รายการสินค้าเกษตรและอาหารของไทย ที่ สปช. แต่ละสำนักงานฯ กำหนดเป็นเป้าหมาย จำนวน 3 รายการสินค้า โดยกำหนดเป็นแผนการดำเนินการส่งเสริมและผลักดันการขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารไทยในประเทศที่รับผิดชอบ เช่น การประชุมเจรจา การเข้าร่วมงานสินค้าในต่างประเทศ การส่งเสริมประชาสัมพันธ์ การเปิดตลาดสินค้าเกษตรใหม่ การแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรที่ถูกกักกันและห้ามนำเข้า และอื่นๆ โดยการดำเนินงานดังกล่าว เป็นผลให้มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรเป้าหมายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 อย่างน้อย 1 รายการสินค้า

- การรายงานผล :

จัดทำรายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 โดยเก็บข้อมูลมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทย (รายการสินค้าเป้าหมาย) ที่เป็นผลจากการดำเนินงานส่งเสริมและผลักดันการขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารไทยในต่างประเทศ ของ สปช. และ ฝ่ายเกษตรฯ ทั้ง 11 แห่ง เช่น การเจรจาการค้า การแสดงสินค้าเกษตรในต่างประเทศ การเปิดตลาดสินค้าเกษตรใหม่ การแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรที่ถูกกักกันและห้ามนำเข้า โดยมีรูปแบบการเก็บข้อมูลรายงานผลดังตารางต่อไปนี้

ลำดับ	รายละเอียดการดำเนินงาน	ประเทศคู่ค้า	ประเภทสินค้า	มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร (เทียบกับปี 2562)	หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ

- หน่วยงานรับผิดชอบ :

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (สปช.)

กิจกรรมย่อยที่ 7 : การอำนวยความสะดวกด้านกฎหมาย

- **ตัวชี้วัด :** จำนวนกฎหมายด้านการเกษตรที่ได้รับการทบทวน แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิก ตามแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- **เป้าหมาย :** 13 ฉบับ
- **คำอธิบาย :**
การทบทวน แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่แล้ว และอยู่ในวงรอบของการทบทวนตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ทั้งนี้ ตามแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีกฎหมายที่อยู่ในวงรอบของการทบทวน จำนวน 26 ฉบับ
- **การรายงานผล :**
จัดทำรายงานผลรายไตรมาส
- **การคำนวณ :**
จำนวนกฎหมายด้านการเกษตรที่ได้รับการทบทวน แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิก ตามแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
= $\frac{\text{จำนวนกฎหมายตามแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ในวงรอบการทบทวน ปี 2563} \times 50}{100}$
= $\frac{26 \times 50}{100} = 13$ ฉบับ
- **หน่วยงานรับผิดชอบ :**
สำนักกฎหมาย (สกม.)

กิจกรรมย่อยที่ 8 : การสนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- **ตัวชี้วัด :** จำนวนข้อเสนอแนะของการตรวจราชการที่นำมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร

- **เป้าหมาย :** 52 ข้อเสนอ

- **คำอธิบาย :**

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะให้ข้อเสนอแนะ ในการตรวจราชการ เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานตามนโยบาย/โครงการของกระทรวง และสามารถขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยสำนักตรวจราชการ มีหน้าที่ให้การสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรวบรวมปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ให้ผู้บริหารทราบ เห็นชอบ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรวบรวมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ โดยติดตามจากหน่วยงานในสังกัด และนำเสนอหน่วยงานส่วนกลาง รวมถึงจัดเวทีให้ผู้ตรวจราชการ ระดับกรม รับทราบข้อเสนอแนะดังกล่าว

- **การรายงานผล :**

จัดทำรายงานผล ทุก 6 เดือน โดยแสดงผลจำนวนข้อเสนอแนะของการตรวจราชการที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร

- **หน่วยงานรับผิดชอบ :**

สำนักตรวจราชการ (สตร.)

กิจกรรมย่อยที่ 9 : การตรวจสอบภายใน

- **ตัวชี้วัด :** ร้อยละของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของกระทรวงที่เข้ารับการอบรมผ่านการประเมินผล

- **เป้าหมาย :** ร้อยละ 80

- **คำอธิบาย :**

สำนักตรวจสอบภายใน สป.กษ. ดำเนินการจัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน โดยมุ่งหวังให้ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านการตรวจสอบ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในงานตรวจสอบ รวมทั้งสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารของหน่วยรับตรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ มีเป้าหมายในการอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 50 ราย ซึ่งจะประเมินผลหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมโดยใช้แบบทดสอบของวิทยาการ

- **การรายงานผล :**

จัดทำรายงานผลเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม โดยแสดงผลจำนวนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของกระทรวงที่ผ่านการประเมินผลจากการเข้ารับการอบรม โดยเป้าหมายร้อยละ 80 คิดเป็นจำนวน 40 คน

- **หน่วยงานรับผิดชอบ :**

สำนักตรวจสอบภายใน (สตน.)

กิจกรรมย่อยที่ 10 : การจัดการเพื่อการช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร

- ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สินเพิ่มขึ้น
- เป้าหมาย : ร้อยละ 5
- คำอธิบาย :

สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียนดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อนำไปปลดเปลื้องหนี้สินและไถ่ถอนที่ดินคืนจากการทำสัญญาขายฝาก จำนอง หรือชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินหรือเพื่อซื้อคืนที่ดินที่ได้สูญเสียสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ไป เนื่องจากการขายฝาก จำนอง หรือสัญญากู้ยืมเงิน โดยผู้กู้ยืมต้องเป็นเกษตรกร หรือผู้ยากจน ที่ได้นำที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันก่อนหรือขณะทำสัญญากู้ยืม ทั้งนี้ เมื่อมีพฤติการณ์ว่าสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นจะหลุดเป็นของเจ้าหนี้หรือบุคคลอื่นในที่สุด

โดยในปีบัญชี 2563 ได้กำหนดเป้าหมายจำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน เพิ่มขึ้นจากจำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ของกองทุนฯ ในปีบัญชี 2562 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5

- การรายงานผล :

รายงานผลการดำเนินงานภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

- การคำนวณ :

ปี 2562 จำนวนเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติ	1,241 ราย
ปี 2563 จำนวนเกษตรกรฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของปี 2562	
$((1,241 \times 5)/100)$	1,303.5 ราย
จึงกำหนดจำนวนเกษตรกร ปี 2563	1,300 ราย

- หน่วยงานรับผิดชอบ :

สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน (สกร.)

หมายเหตุ	ค่าเฉลี่ยของช่วงเงินกู้ 500,000 – 2,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.51
	ของเงินงบประมาณ 450,000,000 บาท
	และค่าเฉลี่ยต่อรายปีงบประมาณ 2562 350,000 บาท/ราย
	ค่าเฉลี่ยต่อรายปีงบประมาณ 2563 400,000 บาท/ราย
	เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.29

กิจกรรมย่อยที่ 11 : อำนวยความสะดวกด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางการเกษตร

- **ตัวชี้วัด :** การจัดทำฐานข้อมูลความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี 2563

- **เป้าหมาย :** 1 ฐานข้อมูล

- **คำอธิบาย :**

การจัดทำข้อมูลความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี 2563 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรประจำวัน และรายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร (รายปี)

- **การรายงานผล :**

1. จัดทำรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรประจำวัน
2. จัดทำรายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร (รายปี)

- **หน่วยงานรับผิดชอบ :**

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ (กลุ่มป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ)

กิจกรรมย่อยที่ 12 : การพัฒนาระบบราชการ

- **ตัวชี้วัด :** ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วัดส่วนราชการต้องรับผิดชอบร่วมกัน : Joint KPIs)

- **เป้าหมาย :** ร้อยละ 100

- **คำอธิบาย :**

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าภาพขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจำ งานตามหน้าที่ปกติ หรือ งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base) และองค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางการปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการดำเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน (Agenda Base) ที่เป็นตัวชี้วัดร่วม (Joint KPIs) ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ/หรือที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่เป็นตัวชี้วัดร่วม (Joint KPIs)

- **การประเมินผล :**

ระดับความสำเร็จ	ระยะเวลา
1) วิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลผลการประเมินตัวชี้วัดร่วม เพื่อประกอบการจัดทำร่างตัวชี้วัดในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ร้อยละ 20)	ต.ค.62
2) ประชุมคณะทำงานหารือเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดและเป้าหมายตามมาตรา 44 (ร้อยละ 20)	ต.ค.62
3) จัดทำรูปแบบกระบวนการติดตามประเมินผลตัวชี้วัดร่วม (Joint KPIs) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยละ 20)	พ.ย.62
4) ติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการประเมินส่วนราชการในรอบ 9 เดือน (ร้อยละ 20)	มิ.ย.63
5) ผลการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรา 44 ในรอบ 9 เดือน มีความก้าวหน้าเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (ร้อยละ 20)	ก.ค.63

เงื่อนไข การคิดผลการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรา 44 ในระดับความสำเร็จ 5

$$\text{ผลการประเมิน Joint KPIs รอบ 9 เดือน} = \frac{\text{ผลรวมของผลการดำเนินงานของ Joint KPIs ทุกตัว}}{\text{จำนวนตัวชี้วัด Joint KPIs}}$$

- **การรายงานผล :**

จัดทำรายงานผล โดยระบุรายละเอียดการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนตามระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนการประเมินตัวชี้วัดร่วม (Joint KPIs) ของส่วนราชการในสังกัด กษ.

- **การคำนวณรายงานผล :**

ผลการประเมินส่วนราชการ = ผลการดำเนินงานที่หน่วยราชการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามระดับความสำเร็จ

- **หน่วยงานรับผิดชอบ :**

สำนักพัฒนาระบบบริหาร (สพบ.)

กิจกรรมย่อยที่ 13 : การกำกับดูแลและสนับสนุนการบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

- ตัวชี้วัด : จำนวนส่วนราชการหรือองค์กรเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนมากขึ้น
- เป้าหมาย : ร้อยละ 30
- คำอธิบาย :

จำนวนส่วนราชการหรือองค์กรเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรมากขึ้น โดยพิจารณาจากคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรมีมติอนุมัติจัดสรรเงินให้กับส่วนราชการหรือองค์กรเกษตรกร ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มมากขึ้นเทียบจากจำนวนส่วนราชการหรือองค์กรเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- การรายงานผล :

รายงานผลการอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นรายไตรมาส

- การคำนวณ :

$$\left[\frac{\text{จำนวนส่วนราชการหรือองค์กรเกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติจัดสรรเงินภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563}}{\text{จำนวนส่วนราชการหรือองค์กรเกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติจัดสรรเงินภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562}} \times 100 \right] - 100$$

- หน่วยงานรับผิดชอบ :

กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (กกค.)

ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- เป้าหมาย : ร้อยละ 90

- คำอธิบาย :

การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 ที่สามารถดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีผลการดำเนินงานรวมร้อยละ 90 ขึ้นไป

- การรายงานผล :

จัดทำรายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 โดยวัดความสำเร็จของการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามกิจกรรมที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563

- หน่วยงานรับผิดชอบ :

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ (สผง.)

กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร

- **ตัวชี้วัด :** จำนวนหน่วยงานที่สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

- **เป้าหมาย :** 19 หน่วยงาน

- **คำอธิบาย :**

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งที่เป็นสำนัก/กอง ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและที่มีการจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายใน รวม 19 สำนัก/กอง มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร โดยแต่ละหน่วยงานมีผลการดำเนินงานร้อยละ 90 ขึ้นไป

- **การรายงานผล :**

จัดทำรายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 โดยนับจำนวนหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

- **หน่วยงานรับผิดชอบ :**

ทุกหน่วยงานส่วนกลางในสังกัด สป.กษ.

กิจกรรมที่ 2 : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค

- **ตัวชี้วัด :** ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงได้ตามเป้าหมายที่แต่ละจังหวัดได้รับ

- **เป้าหมาย :** ร้อยละ 90

- **คำอธิบาย :**

การสนับสนุน ผลักดันการขับเคลื่อนภารกิจตามเป้าหมายรัฐบาลและของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานรวมทั้งวิเคราะห์ถ่วงดุลการสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญ ซึ่งมีสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุน ผลักดัน และบริหารจัดการการขับเคลื่อนภารกิจตามเป้าหมายกระทรวงให้เกิดผลสำเร็จผ่านการประชุมหารือ/ชี้แจงถ่ายทอด/ซักซ้อมความเข้าใจ การปฏิบัติงานและการติดตามงานในพื้นที่

- **การรายงานผล :**

จัดทำรายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 โดยวัดความสำเร็จในการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดในการสนับสนุน ผลักดัน การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงที่มีการดำเนินงานในแต่ละจังหวัดโดยการประชุมหน่วยงานและการติดตามงานในพื้นที่

- **การคำนวณ :**

สูตรการคำนวณ =
$$\frac{\text{ผลรวมร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงของแต่ละจังหวัด}}{\text{จำนวนจังหวัด}}$$

76

- **หน่วยงานรับผิดชอบ :**

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (สนง.กษ.จว.)

กิจกรรมที่ 3 : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- **ตัวชี้วัดที่ 1** : ร้อยละความสำเร็จในการป้องกันและแก้ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ของ สป.กษ.
- **เป้าหมาย** : ร้อยละ 80
- **คำอธิบาย** :

มีการป้องกันและแก้ปัญหาอุปกรณ์ทั้ง Hardware Software และระบบเครือข่ายที่หน่วยงานใช้งานอยู่ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมีความปลอดภัย โดยมุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ให้ครอบคลุมสภาพปัญหา ได้แก่ การโจมตีของกลุ่มแฮกเกอร์ การจารกรรมหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล รวมทั้งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ สป.กษ.

ลำดับที่	กิจกรรม	ระยะเวลา	ร้อยละ
๑	มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ สป.กษ.	พ.ย.-ธ.ค. ๖๒	๑๐
๒	จัดประชุมภายในหน่วยงานให้ได้รับความรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยให้มีการทดสอบก่อน และ หลัง การดำเนินการ โดยมีหัวข้อในการสื่อสารดังนี้ - พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐	ม.ค.-ก.พ. ๖๓	๒๐
๓	จัดทำแนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุกระทบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ จำนวน ๓ แนวปฏิบัติ	มี.ค.-มิ.ย. ๖๓	๓๐
๔	จัดทำแผนความพร้อมใช้งานระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉินระดับหน่วยงาน	ก.ค.-ส.ค. ๖๓	๒๐
๕	ซ้อมแผนความพร้อมใช้งานระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉินระดับหน่วยงาน	ก.ย. ๖๓	๒๐

- **การรายงานผล** :
รายงานผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมตามที่กำหนด
- **หน่วยงานรับผิดชอบ** :
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)

- **ตัวชี้วัดที่ 2 :** ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ Digital Government Maturity Model ของ สป.กษ.

- **ค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 80

- **คำอธิบาย :**

การดำเนินการเพื่อให้ได้ระดับ Digital Government Maturity Model ของ สป.กษ. ให้ครบทุกกระบวนการที่กำหนด

ลำดับที่	กิจกรรม	ระยะเวลา	ร้อยละ
1	มีการแต่งตั้ง คือ CDO ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบด้านข้อมูลดิจิทัลต่างๆ ของหน่วยงาน	พ.ย.-ธ.ค. 62	10
2	มีการปรับปรุงกระบวนการงานเพื่อยกเลิกกระดาษ โดยเปลี่ยนต้นฉบับให้เป็น Digital	ม.ค.-ก.ย. 63	10
3	มีการเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญกับหน่วยงานอื่นแบบอัตโนมัติรวมทั้งเชื่อมโยงกระบวนการทำงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกภาครัฐ		30
4	มีการโอนย้ายข้อมูลเข้าสู่ระบบ Cloud Computing		20
5	มีการเปิดให้นำข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ของภาครัฐแก่ประชาชน และภาคเอกชน ในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ (ปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการได้จำนวน 30% จากข้อมูลที่ถูกกำหนดให้เป็นข้อมูล Open Data)		30

- **การคำนวณ :**

รายงานผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมตามที่กำหนด

- **หน่วยงานรับผิดชอบ :**

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)

2. แผนงานบูรณาการ : การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน)

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น	- ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผ่านการ รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (ร้อยละ 50)
โครงการ : ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์	- จำนวนเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ในภาคเหนือ ตอนบนเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 3)
กิจกรรม : อำนวยความสะดวกการดำเนินงาน เกษตรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบน	- ร้อยละความสำเร็จที่หน่วยปฏิบัติงานดำเนินการบรรลุ ตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ 85)

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

- เป้าหมาย : ร้อยละ 50

- คำอธิบาย :

การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยปรับเปลี่ยนการผลิตเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ โดยกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) ซึ่งเป็นระบบที่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิต/ชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบมาตรฐานผลผลิตของตนเองในพื้นที่ โดยดำเนินงานผ่านกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการดินที่เหมาะสมและส่งเสริมระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมให้กับเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ในภาคเหนือตอนบน ที่มีกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลัก ทั้งนี้เป็นการดำเนินโครงการต่อเนื่อง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2563-2565) โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. ปีงบประมาณ 2563 (ปีแรก) จะมีกิจกรรมการพัฒนากลุ่มขั้นที่ 1 ดังนี้ 1) รวมกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน และวิเคราะห์สถานการณ์กลุ่ม 2) สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 3) สร้างความรู้ ความเข้าใจ วิธีการรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วม (PGS) และ 4) เกษตรกรทำสัญญาปฏิบัติตามข้อตกลง

2. ปีงบประมาณ 2564 การพัฒนากลุ่มขั้นที่ 2 ดังนี้ 1) เกษตรกรที่เข้าร่วมกระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จัดทำแผนการผลิต 2) อบรมผู้ตรวจประเมินแปลง 3) เข้าสู่กระบวนการตรวจประเมิน

3. ปีงบประมาณ 2565 การพัฒนากลุ่มขั้นที่ 3 โดยการพัฒนาต่อยอดด้านการตลาด และทำการตรวจประเมินการรับรองมาตรฐานเพื่อต่ออายุใบรับรอง

เนื่องจากการเข้าร่วมกระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นั้นเกษตรกรต้องมีความสมัครใจที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงานในปี 2563 จึงกำหนดค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 50 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมกระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในปีต่อไป ทั้งนี้กระบวนการรับรองมีระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์จึงทำให้ในปี 2563 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยังไม่สามารถผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้

- การรายงานผล :

การรายงานผลเป็นรายปี โดยแสดงผลของจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ต่อจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ของเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภาคเหนือตอนบน รายงานผลต่อ กท. เพื่อจัดทำรายงานสรุปในภาพรวมเสนอผู้บริหารต่อไป

- การคำนวณ :

$$\text{ร้อยละ} = \frac{\text{จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์}}{\text{จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด}} \times 100$$

- หน่วยงานรับผิดชอบ :

กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน (กท.)

โครงการ : ส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์

- **ตัวชี้วัด :** จำนวนเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรกรอินทรีย์ในภาคเหนือตอนบนเพิ่มขึ้น
- **เป้าหมาย :** ร้อยละ 3
- **คำอธิบาย :**

เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยปรับเปลี่ยนการผลิตเข้าสู่ระบบเกษตรกรอินทรีย์ โดยกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรกรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ร่วมบูรณาการการทำงานในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยมีสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทำหน้าที่ประสานงานและอำนวยความสะดวก เพื่อให้เกิดการบูรณาการแผนการดำเนินงาน การปฏิบัติงาน การติดตาม รายงานผล ในระดับจังหวัด และ กนท. ประสานงานและอำนวยความสะดวก การติดตาม รายงานผล ในภาพรวม

- **การรายงานผล :**

การรายงานผลเป็นรายปี โดยแสดงผลเปรียบเทียบจำนวนเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรกรอินทรีย์ ในจังหวัดภาคเหนือตอนบนจากข้อมูลเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรกรอินทรีย์ของแต่ละจังหวัดเดิมในปี 2562 และที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานในปี 2563 โดยการรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ของเกษตรและสหกรณ์จังหวัด รายงานผลต่อ กนท. เพื่อจัดทำรายงานสรุปในภาพรวมเสนอผู้บริหารต่อไป

- **หน่วยงานรับผิดชอบ :**

กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน (กนท.)

กิจกรรม : อำนวยการขับเคลื่อนการดำเนินงานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบน

- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จที่หน่วยปฏิบัติงานดำเนินการบรรลุตามแผนงานที่กำหนด
- เป้าหมาย : ร้อยละ 85
- คำอธิบาย :

การวัดร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการให้การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ดำเนินผ่านกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 การอำนวยการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จังหวัด กิจกรรมที่ 2 สร้างการรับรู้เกษตรอินทรีย์และ กิจกรรมที่ 3 ชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้เกิดการประสานงานและอำนวยการที่มีประสิทธิภาพ การสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งการบูรณาการแผนการดำเนินงาน การปฏิบัติงาน การติดตาม ประเมินผล รวมถึงการวิเคราะห์สรุปผล

- การรายงานผล :

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การอำนวยการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จังหวัด กิจกรรมที่ 2 สร้างการรับรู้เกษตรอินทรีย์ และกิจกรรมที่ 3 ชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ เป็นรายไตรมาส

- หน่วยงานรับผิดชอบ :

กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน (กนท.)